

# Bảo đảm an toàn trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2021 của tỉnh diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến khó lường. Do đó, các địa phương đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.



Các địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Hiện nay, huyện Thái Thụy đang tổ chức khám tuyển NVQS theo kế hoạch đề ra. Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ khám tuyển, một trong những yêu cầu bắt buộc tại các điểm khám tuyển đặt này là phải bố trí địa điểm chờ khám cho thanh niên các xã, thị trấn lên khám tuyển và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Đỗ Văn Lương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Địa phương bố trí hai đoàn khám tại Ban CHQS huyện và xã Thái Xuyên; đồng thời, bố trí thời gian khám tuyển đối với từng xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên đến khám. Trước ngày khám tuyển, đội ngũ y bác sĩ của các đơn vị y tế trong huyện tham gia đoàn khám được tập huấn, hướng dẫn quy trình khám tuyển cũng như các biện pháp phòng dịch. Thanh niên đến khám tuyển được cán bộ quân sự, cán bộ y tế nhắc nhở thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó

bắt buộc phải đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn... Trong những ngày diễn ra khám tuyển vừa qua, thanh niên các địa phương rất nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy: Ban CHQS huyện chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng công an, tư pháp thường xuyên rà soát và nắm chắc tình hình di biến động của nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là đối với thanh niên đi làm ăn xa, thanh niên đi xuất khẩu lao động trở về nước tham gia khám tuyển. Trưởng hợp thanh niên trở về từ vùng dịch phải có giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly của cơ quan y tế cũng như khai báo lịch trình di chuyển trước khi tham gia khám tuyển. Tại Hưng Hà, Hội đồng NVQS huyện đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và triển khai đến các xã, thị trấn sớm hơn so với mọi năm. Trước thời

điểm tổ chức sơ tuyển NVQS, huyện chỉ đạo các địa phương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức phun sát khuẩn toàn bộ khu vực khám sơ tuyển trước và sau mỗi buổi khám; bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang cho công dân khi lên khám. Nhờ vậy, công tác sơ tuyển tại huyện diễn ra chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thượng tá Ngô Quang Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện nhấn mạnh: Thanh niên tham gia khám tuyển NVQS đều phải tuân thủ các quy định về phòng dịch Covid-19 tại điểm khám. Trường hợp công dân có thân nhiệt cao được bố trí tại phòng chờ đối y tế. Công tác tổ chức, bố trí các phòng khám cũng được bảo đảm chặt chẽ, khoa học với các phòng khám liên hoàn đúng quy định và đều có biển chỉ dẫn, sơ đồ các phòng khám, mỗi phòng khám có từ 1 - 2 cán bộ Ban CHQS huyện hướng dẫn, điều hành công dân vào khám tuyển. Bên cạnh đó, Hội đồng NVQS huyện cũng bố trí các bác sĩ có kinh nghiệm nhiều năm trong

công tác khám tuyển và triển khai các trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám tuyển. Tại Thái Bình hiện chưa phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng nhưng đã có ca nhiễm Covid-19 tái dương tính sau nhiều lần được xét nghiệm cho kết quả âm tính. Do đó, trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn không thể chủ quan, buông lỏng, đặc biệt trong mùa tuyển quân này khi có nhiều thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương khám tuyển theo lệnh gọi. Đồng chí Hoàng Nam Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Ngay sau khi dịch Covid-19 tạm lắng, từ đầu tháng 9/2020, Ban CHQS phường đã phối hợp với công an, tư pháp phường rà soát hộ sơ, nắm nguồn nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS trên địa bàn. Sau khi rà soát, bổ sung, hoàn thiện danh sách, Ban CHQS phường tham mưu cho Hội đồng NVQS phường thành lập tổ công tác trực tiếp đến các gia đình để nắm từng trường hợp. Các thanh niên đi làm ăn xa khi về địa phương tham gia khám tuyển NVQS đều được hướng dẫn khai báo y tế. Hiện nay, thành phố Thái Bình và hai huyện Kiến Xương, Vũ Thư đã hoàn thành khám tuyển NVQS năm 2021, các huyện: Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Tiền Hải tổ chức khám tuyển trong tháng 12/2020. Thực hiện tuyển quân trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, do vậy các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân và các nam thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS. Tin tưởng rằng, với các biện pháp cụ thể trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các địa phương, công tác tuyển quân năm 2021 của Thái Bình sẽ tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm yêu cầu đề ra.

**TẮT ĐẠT**

# MTTQ PHƯỜNG TRẦN LÃM Chung tay vì người nghèo

Những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) luôn quan tâm, chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo được niềm tin của nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bà Hoàng Thị Dũng, tổ 23, phường Trần Lãm năm nay 95 tuổi. Chứng kiến câu chuyện cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ và nhân dân ngày đêm vất vả tìm kiếm, giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Trung, bà Dũng đã quyết định đã dành trọn số tiền gần 13 triệu đồng được thưởng khi nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng đợt 7/11/2020, thông qua UBND phường Trần Lãm gửi đến đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Bà Dũng cho biết: Sự ủng hộ của tôi tuy không nhiều nhưng sẽ là nguồn động viên, khơi gợi nhân dân trong tổ dân phố phát huy tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", tích cực tham gia ủng hộ người nghèo, giúp họ vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ông Hoàng Quang Vinh, tổ trưởng tổ dân phố số 23, phường Trần Lãm chia sẻ: Tấm lòng nhân ái của bà Dũng đã lan tỏa tinh thần "Tương thân tương ái" tới nhân dân trong tổ dân phố số 23. Hướng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ luôn ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020 và ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi đã vận động nhân dân ủng hộ hơn 24 triệu đồng. Các gia đình không chỉ ủng hộ bằng tiền mặt mà

còn vận động bạn bè, người thân ủng hộ đồng bào miền Trung bằng nhiều hiện vật thiết thực như gạo, mì tôm, nước lọc. Không chỉ ở tổ dân phố số 23, hoạt động nhân đạo từ thiện, ủng hộ người nghèo trên địa bàn phường Trần Lãm cũng được ban công tác mặt trận các khu dân cư triển khai sâu rộng tới nhân dân. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Chi bộ tổ 3, phường Trần Lãm cho biết: Nhân dân trong tổ hưởng ứng tích cực những hoạt động nhân đạo từ thiện do MTTQ các cấp phát động. Nhà chùa tuyên truyền, vận động tín đồ, Phật tử chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; ủng hộ đồng bào miền Trung bằng hiện vật, tiền mặt. Chi bộ đã vận động nhân dân trong tổ ủng hộ được gần 15 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt, quần áo, thuốc men chung sức cùng đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Toàn bộ sự ủng hộ đều được ghi chép cẩn thận, bàn giao lại đầy đủ để MTTQ phường quản lý và báo cáo lên cấp trên. Ông Đoàn Đình Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Lãm chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định chăm lo cho người nghèo là trách nhiệm thường xuyên và lâu dài của các cấp ủy, chính quyền, trong đó MTTQ làm nòng cốt, nhưng rất cần sự chung sức của cả cộng đồng và xã hội. Với phương châm "công khai, minh bạch, rõ ràng" tạo niềm tin ở các nhà hảo tâm cũng như cán bộ, nhân dân trong và ngoài

địa phương, việc huy động quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn phường Trần Lãm những năm qua luôn đạt kết quả cao. Năm 2020, toàn phường đã vận động được 12 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hơn 7.000 hộ dân ủng hộ hơn 94 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; hơn 6.600 gia đình ủng hộ hơn 168 triệu đồng tiền mặt trong tình hình cao điểm vì người nghèo và ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ông Thanh cho biết thêm: Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" phường luôn nỗ lực vận động sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với mục đích lớn nhất là xây dựng căn nhà ấm áp nghĩa tình, hỗ trợ sinh kế giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Niềm vui được chia sẻ với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn làm cho cán bộ mặt trận quên đi vất vả. Khi đến với người nghèo, chúng tôi được nghe tâm tư, nguyện vọng, cùng chia sẻ khó khăn với tinh thần "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Thời gian tới, MTTQ phường Trần Lãm và các tổ chức thành viên sẽ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; vận động đoàn viên, hội viên tích cực phát triển kinh tế, giúp đỡ, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

**TIẾN ĐẠT**



MTTQ phường Trần Lãm tiếp nhận gạo của nhân dân ủng hộ đồng bào miền Trung.

# Hiệu quả từ đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất

Năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm được nâng lên, thị trường tiêu thụ thuận lợi và hiệu quả kinh tế cao - đó là kết quả Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh (cụm công nghiệp Đông Động, Đông Hưng) thu được sau khi đầu tư đúng mức cho khoa học công nghệ phục vụ sản xuất.

Trước đây, Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh chuyên sản xuất sản phẩm biogas nhựa composite phục vụ xử lý chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, từ năm 2017 nhận thấy nhu cầu rất lớn của thị trường trong nước và nước ngoài về giá kệ (pallet) nhựa công nghiệp, thùng đựng rác nhựa, sọt nhựa, chậu hoa nhựa, Công ty đã chuyển hướng sản xuất. Ông Ngô Duy Đông, Giám đốc Công ty cho biết: Dịch bệnh khiến công nghệ chăn nuôi gia súc, gia cầm của bà con nông dân lao đao nên nhu cầu sử dụng thiết bị bể biogas nhựa sụt giảm nhanh. Trong khi đó, ngành công nghiệp phát triển mạnh, nhu cầu sử dụng pallet của các doanh nghiệp rất cao nên chúng tôi quyết định đầu tư

sản xuất sang lĩnh vực ngành hàng mới. Là doanh nghiệp đi sau về sản xuất pallet nhựa công nghiệp trong nước, để có chỗ đứng cho sản phẩm trên thị trường, Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh đã nhanh chóng đầu tư nhà xưởng, máy móc, công nghệ và nghiên cứu quy trình sản xuất tối ưu. Theo đó, Công ty đã đầu tư hơn 40 tỷ đồng mua 2 dây chuyền sản xuất với tỷ lệ tự động hóa tới hơn 90%. Đáng chú ý, hệ thống máy từ công đoạn đảo trộn, pha chế màu, sấy khô, hút phôi, ép mẫu đều được tự động hóa. Quy trình sản xuất khép kín nên tiết kiệm được năng lượng tiêu hao, rút ngắn thời gian sản xuất ra thành phẩm, chất lượng sản phẩm đạt độ ổn

định, đồng đều theo tiêu chuẩn đã cài đặt, thiết kế đáp ứng yêu cầu của đối tác khách hàng. Đặc biệt, Công ty đã đầu tư thêm một robot thu hoạch, bốc xếp sản phẩm tích hợp đồng bộ với hệ thống sản xuất. Ông Bùi Trường Kỳ chia sẻ: Có robot hỗ trợ, công nhân chúng tôi làm việc bớt nặng nhọc, bảo đảm an toàn lao động và năng suất cao hơn. Bình quân thu nhập của người lao động trong Công ty đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh chủ yếu sản xuất từ nhựa HDPE thân thiện với môi trường và an toàn đối với sức khỏe con người nên được thị trường ưa chuộng. Đặc biệt, với công nghệ hiện đại, các sản phẩm của Công ty đạt độ đồng đều về kích cỡ,

mật độ hạt và sức chịu lực cao. Tiêu chuẩn chất lượng đạt ISO 14001 - 2004 đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, may mặc, vật tư y tế có nhu cầu sử dụng pallet nhựa để vận chuyển, lưu kho hoặc trưng bày sản phẩm, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ, châu Âu, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc... Ông Nguyễn Hữu Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất xuất nhập khẩu cho biết: Sản phẩm pallet của Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh có chất lượng ổn định, mẫu mã đẹp theo đúng đơn đặt hàng và giá cả hợp lý, rất dễ tiêu thụ, đó là lý do chúng tôi quyết định hợp tác phân phối sản phẩm. Với thị trường trải

dài từ Nghệ An đến Phú Yên, 11 tháng của năm 2020, chúng tôi đã nhập và bán được gần 5 tỷ đồng tiền hàng pallet nhựa của Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh. Mặc dù mới bước vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh pallet nhưng Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường

trong nước và bước đầu xuất khẩu khoảng 30% sản lượng sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia. Sản lượng của Công ty đạt hơn 170.000 sản phẩm/năm, doanh thu đạt trên 24 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho 26 lao động. Được sự hỗ trợ của Sở Công Thương từ nguồn vốn khuyến công quốc gia, Công ty đầu tư một dây chuyền sản xuất mới công

nghệ hiện đại, khi đưa vào hoạt động dự kiến sẽ nâng doanh thu năm lên khoảng trên 35 tỷ đồng. Chủ động đầu tư máy móc và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh vinh dự được bình chọn là 1 trong 100 doanh nghiệp phát triển bền vững của cả nước.

**KHÁC ĐUÀN**



Sản phẩm pallet nhựa của Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh không chỉ tốt về chất lượng mà còn đẹp về mẫu mã nên được khách hàng ưa chuộng.